

นายณัฐม์ เทอดสถิรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ร่วมคณะเดินทางชักจูงการลงทุน ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำคณะ

🕒 21 พฤษภาคม 2567



เมื่อวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2567 นายณัฐม์ เทอดสถิรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ร่วมคณะเดินทางชักจูงการลงทุน ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำคณะ การเดินทางชักจูงการลงทุนในครั้งนี้ มีการร่วมงาน Thailand - France Business Forum ย้ำความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศสที่ใกล้ชิด ชู 3 โอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพในไทย ทั้งการขนส่ง (Logistics) การบิน (Aviation) และ Digital ซึ่งไทยถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่ 3 ของฝรั่งเศสในอาเซียน

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือกับเอกชนชั้นนำของอิตาลีหลายราย อาทิ

บริษัท Leonardo S.p.A. เป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี และเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ผลิตเฮลิคอปเตอร์ ส่วนประกอบของเครื่องบิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องบิน และผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Solutions) โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือพิจารณาความร่วมมือ

และความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือกับประเทศไทย พร้อมเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นสำนักงานภูมิภาค (Regional Office) และให้การฝึกอบรมนักบินในภูมิภาค

บริษัท Generali International ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยและการจัดการสินทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก มีเครือข่ายธุรกิจกว่า 50 ประเทศทั่วโลก มีตัวแทนจำหน่ายประกันภัยรวมกว่า 164,000 คนและมีลูกค้ากว่า 70 ล้านคน โดยมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2545

บริษัท Ducati Motor เป็นบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติอิตาลี มีกิจการ 10 แห่งในทุกภูมิภาค สำหรับในอาเซียนอยู่ที่ประเทศไทย โดยบริษัทเพิ่งเปิดโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดระยองอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนเม.ย. 67

และไทยถือเป็นศูนย์กลางหลักในการผลิตจักรยานยนต์ Ducati และระบบส่งกำลัง (โรงงานในต่างประเทศแห่งเดียวของ Ducati)

บริษัท Barilla G.e.R. Fratelli S.p.A. เป็นบริษัทผู้ผลิตพาสต้ารายใหญ่ที่สุดในโลก มีโรงงานผลิต 30 แห่ง (15 แห่งในอิตาลี และ 15 แห่งนอกอิตาลี) โรงสี 10 แห่ง (อิตาลี สหรัฐอเมริกา กรีซ ตุรกี สวีเดน) มีสำนักงานขายในสิงคโปร์

ซึ่งรับผิดชอบภูมิภาคอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน

โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาโอกาสความร่วมมือกับบริษัทไทยในการผลิต Ready to eat meal

และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายพาสต้าในไทยเพิ่มเติม

บริษัท Eni ซึ่งเป็นบริษัทปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี และเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก มีกิจการใน 61 ประเทศ

โดยมีการหารือเพื่อโอกาสการลงทุน พร้อมพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายการค้าในประเทศไทยร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมธุรกิจ LNG รวมถึงการศึกษาวัตถุดิบในประเทศไทยสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

บริษัท Bvlgari ภายใต้เครือ LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ของฝรั่งเศส ผู้ผลิตเครื่องประดับชั้นสูง

ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก โดยย้ำโอกาสของ Bvlgari ในการจัดหาวัตถุดิบเพิ่มเติมให้กับภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับในไทย

โดยไทยเป็นผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำของโลก